

Phát hành bộ tem “50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”

Ngày 27-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” gồm một mẫu tem và một block do họa sĩ Trần

Thế Vinh thiết kế. Bộ tem là thông điệp đa chiều, góp phần tuyên truyền nội dung của *Di chúc*, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tem có giá mặt 4.000 đồng và block là 15.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 27-8-2019 đến 30-6-2021.

(XEM TIẾP TRANG 5)
PV và TTXVN

Phát hành bộ tem “50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra mắt bộ lịch đặc biệt chào Xuân 2020 với chủ đề “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam”. Bộ lịch gồm bảy tờ, mỗi tờ là một hình ảnh đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo lời trích phù hợp với hình ảnh trên lịch.

★ Ngày 27-8, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và Hội Tem Việt Nam phối hợp tổng kết và trao giải cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo *Di chúc* của Bác Hồ”. Cuộc thi diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5-2019, dành cho các em thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi trong cả nước, thiếu nhi người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Sau bốn tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 1,7 triệu bài dự thi. Ban tổ chức đã trao Giải đặc biệt tặng em Đặng Phạm Ngọc Bích (học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Bài dự thi của em Ngọc Bích tập hợp nhiều mẫu tem thực về Bác Hồ được trình bày tỉ mỉ, đẹp mắt, viết tay đầy đủ các thông tin về tên, thời gian, nội dung tem... Ban tổ chức trao hai Giải nhất, bốn Giải nhì, 10 Giải ba và 20 Giải khuyến khích tặng các cá nhân và 15 Giải tập thể

xuất sắc tặng các đơn vị đạt nhiều kết quả trong cuộc thi.

★ Ngày 27-8, Bảo tàng tỉnh Hải Dương khai mạc trưng bày gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật chuyên đề “Hải Dương - 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”. Chuyên đề giới thiệu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương; tình cảm của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Hải Dương sau 50 năm thực hiện lời căn dặn của Bác và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dịp này, Bảo tàng tỉnh Hải Dương trao chứng nhận tặng năm cá nhân đã hiến tặng tài liệu và hiện vật lịch sử. Trưng bày chuyên đề diễn ra đến hết ngày 27-10-2019.

★ Ngày 27-8, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chung kết hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Tại đây, 18 đội tham gia tranh tài qua ba phần thi, gồm kiến thức, kể chuyện về Bác Hồ và tiểu phẩm sân khấu. Phần thi tiểu phẩm sân khấu tái hiện những

câu chuyện đời thường, nhân tố mới và những điển hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong *Di chúc* của Người; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác. Vòng chung kết hội thi diễn ra đến hết ngày 28-8.

★ Ngày 27-8, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh Thanh Hóa luôn nghiêm túc thực hiện, vận dụng sáng tạo *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa. Tỉnh đã thoát nhóm tỉnh nghèo, hướng tới là tỉnh khá của cả nước, từng bước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng cao. Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 50 cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.